



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ได้เป็นประธานในกิจกรรมการอบรม การนำนโยบาย NO GIFT POLICY "งดรับ งดให้" ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเป็นคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ จำนวน 30 คน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นการเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ

๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ งดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ต้องไม่แสวงหา เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ มีหน้าที่แจ้งให้ บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมงคล หนูประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ



NO GIFT POLICY

“แค่อวยพร...ก็เพียงพอ”

"งดรับ งดให้"

ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ในเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลต่าง ๆ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส



นายมงคล หนูประสิทธิ์

ขอขอบคุณความปรารถนาดีและไม่ตรีจิตของท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๒๒๐



www.wangmaprangnuar.go.th



admin@wangmaprangnuar.go.th



๐-๗๕๒๗-๐๙๒๐



อบต.วังมะปรางเหนือ